

# Technical Tactics



SET ขึ้นไปถึง 1158.12 ก่อนจะถอยลงไปปิดที่ 1147.43 ลบ 5.48 จุด ด้วย value 18,099 ล้านบาท

- 1) กับ DJIA ก็ยังเข้าช่วยที่ต้องระวังการอาจเป็นแค่ rebound เพื่อถอยลงต่อ ซึ่งก็เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆของโลก ในขณะที่ SET ก็ยังคงเป็น neutral ในเชิง negative มากขึ้นไปอีก
- 2) เราได้เตือนท่านไปแล้วในเรื่องของการดักขาย ลด port เพื่อเป้าหมายหลักคือการลดความเสี่ยง โดยเฉพาะท่านที่มีของในปริมาณที่ มาก เกิน 80% ของ port ไปแล้ว ที่ควรหาจังหวะหมุนขายสวนการทำ rebound ใดๆ ออกไปก่อน อย่างน้อย 35% ของที่มี
- 3) ถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจะเป็นขาลง แต่โดยเชิงกลยุทธ์ที่ควรต้องระวังถึงการอาจซิ่งเกิดขาลงแล้วในที่สุดท่านก็อาจขายตาม ไม่ทันได้ ท่านก็อาจไม่ต้องรีบซื้อคืน หรือซื้อเพิ่ม ภายในวันอังคารนี้ก็ได้ โดยท่านอาจเลือกที่จะ wait & see เพื่อเช็คอาการของตลาดไปก่อนก็ได้ โดยถ้าหากยังไม่เห็นการปิดได้ดีเกิน 1170 ละก็ โอกาสที่ท่านจะวัดถูก (ด้วยการถือเงินสดมากกว่าหุ้น) ก็ยังคงมีโอกาสสูง
- 4) ตำแหน่งของ r. ที่ควรระวัง (เมื่อ SET อาจซิ่งอ่อนแอเร็วกว่าปกติ) คือ 1150-1152, 1155-1158

## Technical Tactics : 26 June 2012

BBL การขึ้นต่อเนื่อง ยังคงมีโอกาสติด r. ในพื้นที่ 183-186

KBANK ถ้าจะถือวัดกันไปจนสุดทาง ก็น่าจะเสี่ยงวัดกันแค่การปิดต่ำกว่า 155.00 ก็น่าจะพอ

KTB ถ้ายังไม่ปิดต่ำกว่า 14.90 ก็ยังอาจเสี่ยงถือวัดไปก่อนได้

SCC ยังควรระวังการ lead **ซื้อ** (ยกเว้นถ้าทำเพื่อ cover short)

IVL ยังควรระวังการ lead **ซื้อ** (ยกเว้นถ้าทำเพื่อ cover short)

INTUCH ถ้ามี rebound ให้ก่อน ก็น่าจะต้องระวัง r. ที่ 58.00-58.50 มากกว่าที่ 59.50 หรือสูงกว่า

PTT โดยหลักการแล้ว เข้าข่ายว่าน่าหาจังหวะเสี่ยงซื้อเพื่อ cover การทำ short against port ใดๆ เอาของกลับคืนมาก่อน

PTTGC ยังควรระวังการ lead **ซื้อ** (ยกเว้นถ้าทำเพื่อ cover short)

AOT ถ้ามีของอยู่ แล้วต้องการจะถือวัดกันไปจนสุดทาง ก็น่าจะเสี่ยงวัดกันแค่การปิดต่ำกว่า 58.00 ก็น่าจะพอ

นักวิเคราะห์ : อินทัช ขจรฤทธิ : Tel 7837

---

Noted : as of 25 Jun 2012, DBSVS and its affiliates hold a proprietary position in BAY, KTB and SCC.

นักวิเคราะห์ขอรับรองว่า ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพย์ในรายงานฉบับนี้ ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นส่วนตัว นักวิเคราะห์ขอรับรองว่าไม่มีผลตอบแทนส่วนหนึ่งส่วนใดของตน มีความสัมพันธ์กับคำแนะนำหรือความคิดเห็นที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ปรากฏในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และมีได้ทำขึ้นเพื่อแทนการตัดสินใจการซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน หรือเพื่อสถานการณ์ทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนที่ต้องการคำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่ง หรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชน จะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากบริษัทก่อน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel. 66 (0) 2657 7832, Fax: 66 (0) 2658 1269